



## ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

### ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยศพระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป

จึงทรงพระราชดำริว่า พระญาณวโรดม เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นहितานุहितประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพระราชอาณาจักรอย่างไพศาล ดังความพิสดารปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่พระราชอาณาเขตเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ แล้ว นั้น

ครั้นต่อมา พระญาณวโรดม ได้เจริญยิ่งด้วยอุตสาหวิริยาธิคุณมิได้ทอดย สามารถประกอบพุทธศาสนกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยลำดับ กล่าวคือ ด้านการบริหาร ปกครองคณะสงฆ์ ได้ดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ปฏิบัติบำเพ็ญตน เครื่องครัดตามพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณวัตรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้อนุเคราะห์ พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอารามด้วยเมตตาธิคุณ ให้สามารถดำรงตนตาม สมควรแก่สมณฐานะ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ และยังคงดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ ยังให้เกิดประโยชน์แก่ กิจการพระศาสนา โดยได้ริเริ่มโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ จัดการประชุมคณะกรรมกร มหาเถรสมาคมคณะธรรมยุตประจำปี จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลปีละครั้ง จัดการประชุมพระอุปัชฌาย์ จัดทำระเบียบ ฝึกซ้อมสอบพระเถระเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประจำทุกปี จัดพิมพ์เอกสาร และหนังสือเกี่ยวกับอาจารย์และวินัยปฏิบัติถวายพระสังฆาธิการ ตลอดจนได้ก่อตั้ง “มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อนำดอกผลไปใช้ในกิจการของ คณะสงฆ์ธรรมยุตเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการโครงการ ต่างๆ อีกกว่า ๔๔ โครงการ อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ อย่างดียิ่ง และที่สำคัญ ได้จัดวางระเบียบบริหารคณะแม่ชีไทย เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา เกี่ยวกับแม่ชีขอทานและแม่ชีเร่ร่อน อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์พระศาสนา ด้าน การสาธารณศึกษา ได้จัดตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการระดับวัดชั้นต้น และชั้นสูง โรงเรียน ฝึกหัดครูพระปริยัติธรรมระดับต้น และระดับสูง กับได้จัดตั้งมหาบัณฑิตเถรวิทยาลัย ในสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวิทยาลัยทางการศึกษาลำหรับแม่ชี แห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการสำคัญต่างๆ อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ได้แก่ โครงการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่ การจัด  
อบรมวิชากฎหมายที่พระภิกษุควรทราบ การพัสดุภัณฑ์ และการบัญชีระดับพื้นฐาน  
ให้แก่พระภิกษุสามเณร การจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมูลนิธิ  
ส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อีกทั้งได้จัดการเรียนการสอนวิชา  
พระพุทธศาสนาและภาษาไทยแก่พระภิกษุชาวต่างประเทศ ตลอดจนชาวต่างประเทศ  
ที่สนใจ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้รับรองจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้แก่บรรพชิต  
ตลอดจนกุศัลย์เป็นประจำโดยตลอด ด้านการเผยแผ่ ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน  
ที่ปรึกษาสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗  
ภายในประเทศ ได้ดำเนินการด้านการเผยแผ่บังเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนา โดยได้จัด  
วางระเบียบบริหารพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และจัดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต  
พร้อมทั้งได้เรียบเรียงจัดพิมพ์ตำราต่างๆ ในการเผยแผ่พระศาสนา ได้แก่ หลักสูตร  
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นต้น เรียบเรียงหนังสือเผยแผ่พุทธธรรมและวรรณกรรม  
ในรูปแบบต่างๆ หนังสือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระยะสั้นเป็นภาษาอังกฤษและ  
ภาษาเยอรมัน เพื่อเผยแผ่แก่ชาวต่างประเทศ เรียบเรียงแบบเรียนวิชาภาษาสันสกฤต  
เป็นต้น ตลอดจนยังได้มีอุตสาหกรรมในการจัดหาทุนและอุปกรณ์การเผยแผ่ถวายแด่  
พระธรรมทูต กับได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยตนเอง ทั้ง ๖  
ทวีป รวม ๔๕ ประเทศ ด้านสาธารณูปการ ได้เป็นผู้ร่วมจัดหาทุนและดำเนินการ  
ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและกุฏิสงฆ์มากมายหลายแห่ง ทั้งในส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค ตลอดจนเป็นประธานผูกพัทธสีมาวัดในประเทศไทยและวัดใน  
ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ด้านการสาธารณสุขสงเคราะห์ ได้เป็นผู้นำในการสร้างถนน

แหล่งน้ำ โรงเรียน ปลูกต้นไม้ สร้างศาลาพักผ่อน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ตลอดจนได้ชักชวนบรรดาบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ อันมีอุทกภัย เป็นต้น

สรรพคุณที่ยกย่องที่ พระญาณวโรดม ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมาแล้วนั้น ย่อมเกิดผลดีทั้งแก่การพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหวิริยะและประกอบด้วยเมตตาทศคุณเกื้อกูลต่อพหุชน อุทิศตนให้แก่พระศาสนาและสังคมอย่างแท้จริง บัดนี้ พระญาณวโรดมได้เจริญด้วยวัสสาชุกาลรัตตัญญูเถรกรณธรรม ประพฤติตนมั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์สมบุรณ์บริสุทธิ์ และเนกขัมมปฏิบัติ มีวัตรจริยาน่าเลื่อมใสเป็นปสาทนียคุณ ไพบูลย์ด้วยสมณวัตรทุกสถาน เป็นหลักเป็นประธานอยู่ในคณะสงฆ์รูปหนึ่ง สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดำรงสมณฐานันดรที่สมเด็จพระราชาคณะสืบไป

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระญาณวโรดม ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวโรดม สุதாகมวิสุต พุทธธรรมานุสิฐ นิวิฐศีลาจารปสาทกร สุนทรพิพิธธรรมจารี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณวาสี สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป คือ พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ ญาณวราจารย์ ศาสนการุฬราทร ยติคณิสสร สังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูวิสิฐสรนาท พระครูคู่สวด ๑ พระครูวิลาศสรธรรม พระครูคู่สวด ๑ พระครูพิพิธธรรมกิจ พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูวิสิฐธรรมนิเทศ พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจบรรหาร ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดรเพิ่มอิสริยยศ  
ในครั้งนี้ จงรับธุระพระพุทธานุศาสน์ เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์  
พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลังและอิสริยยศซึ่ง  
พระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ  
วิรุพหิไพบูลย์ ในพระพุทธานุศาสน์เทอญ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นปีที่ ๕๘

ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี